

XẾP HẠNG

Xếp hạng Webometrics

ĐHQGHN đã trở lại vị trí số 1 Việt Nam trong công bố xếp hạng Webometrics lần thứ hai (tháng 7/2018) trong năm 2018 của Cybermetrics Lab. Trong kết quả xếp hạng lần này, ĐHQGHN có thứ hạng 1036 thế giới, cải thiện 144 bậc so với xếp hạng kỳ trước đó.

Xếp hạng QS thế giới

Lần đầu tiên, ĐHQGHN được xếp vào nhóm 801 – 1000 trong Bảng xếp hạng đại học thế giới (World University Rankings) năm 2019 của Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh), công bố vào tháng 6/2018, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong số 85/197 quốc gia có trường đại học được xếp hạng trong Bảng này. Về tiêu chí xếp hạng, ĐHQGHN có hai tiêu chí, đánh giá của nhà tuyển dụng và tỷ lệ giảng viên/sinh viên, nằm trong top 500 thế giới, dựa trên ý kiến khảo sát của 200.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới; số bài báo trong 5 năm (2011-2016) và số trích dẫn trong giai đoạn 2012-2017, dựa vào cơ sở dữ liệu SCOPUS.

Xếp hạng QS châu Á

Trong bảng xếp hạng khu vực châu Á năm 2019 (công bố vào tháng 10/2018), ĐHQGHN đã vươn lên vị trí 124, thuộc nhóm 25% trong khu vực. Về xu hướng xếp hạng, kể từ năm 2014 tới nay, ĐHQGHN đã cải thiện được 37 bậc và luôn giữ vị trí số 1 ở Việt Nam trong Bảng xếp hạng này.

ĐHQGHN có một số chỉ số xếp hạng có kết quả tốt, so sánh được với mặt bằng trung bình của các trường đại học top 500 châu Á, cụ thể là chỉ số trích dẫn trung bình của mỗi bài báo đã vượt qua được ngưỡng trung bình (châu Á: 4,5 lần/bài báo – ĐHQGHN: 5,1 lần); tỷ lệ sinh viên/giảng viên gần đạt mức trung bình (châu Á: 12,4 – ĐHQGHN: 13,4). Đặc biệt, đối với tiêu chí do các nhà khoa học và các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế đánh giá trực tiếp (thực hiện qua hệ thống phiếu khảo sát trực tuyến), ĐHQGHN đều nhận được trên mức trung bình của châu Á.





Xếp hạng Nature Index 2018

Trong bảng xếp hạng Nature Index, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, thành viên thuộc ĐHQGHN được xếp vị trí thứ hai trong top 10 cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam (sau Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Bảng xếp hạng Nature Index là bảng xếp hạng do Tổ chức Nature Research (cơ quan chủ quản của Tạp chí danh tiếng Nature) thực hiện, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu, các quốc gia và khu vực trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, sự sống và khoa học trái đất, dựa trên cơ sở dữ liệu bài báo được xuất bản trong hệ thống 82 tạp chí khoa học chất lượng cao do Nature Research lựa chọn.

Xếp hạng của UniRank

Theo xếp hạng của UniRank năm 2018, ĐHQGHN đứng đầu ở vị trí số 1 trong danh sách 67 trường đại học Việt Nam.

UniRank™ đánh giá và xếp hạng mức độ phổ biến của trường đại học thông qua đánh giá sự hiện diện và phổ biến của website bằng đo lường lưu lượng truy cập, mức độ phổ biến của liên kết chất lượng tin cậy/authority.

Xếp hạng của US News

Theo Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities Rankings) lần thứ 5 năm 2018 do báo Tin tức Hoa Kỳ (US News) bình chọn, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam có lĩnh vực Vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu. Kết quả xếp hạng lĩnh vực Vật lý của Việt Nam theo các tiêu chí trên như sau: uy tín nghiên cứu Vật lý khu vực (Physics regional research reputation) có thứ hạng 62, tỷ lệ công bố Vật lý từ hợp tác nghiên cứu (Physics percentage of total publications with international collaboration) có thứ hạng 83, các tiêu chí khác được xếp từ vị trí 252 – 696, trong đó uy tín nghiên cứu Vật lý toàn cầu có thứ hạng 472.